



4 สิงหาคม 2563

เรียน ผู้ประกอบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ

ที่ ผขอ. (ว). 31 /2563 เรื่อง การรายงานข้อมูลเพื่อการจัดทำสถิติดุลการชำระเงิน
และฐานะเงินลงทุนระหว่างประเทศ

ตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สรข. 6/2563 เรื่อง การจัดส่งข้อมูลเพื่อการจัดทำสถิติดุลการชำระเงินและฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ
ซึ่งกำหนดให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับการเงินและ
การลงทุนระหว่างประเทศ ส่งข้อมูลให้ ธปท. เพื่อนำไปจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสถิติดุลการชำระเงินและ
ฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ รวมทั้งใช้ในการประเมินฐานะการเงินของประเทศ วิเคราะห์ วางแผน
ดูแลเสถียรภาพระบบการเงินของประเทศ และกำหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศอย่างเหมาะสม
โดยประกาศดังกล่าวได้เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 150 ง
และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นั้น

เพื่อให้การจัดส่งข้อมูลมีความถูกต้องและครบถ้วน ธปท. ใคร่ขอความอนุเคราะห์ผู้ประกอบการ
ที่เข้าเกณฑ์การตอบแบบสำรวจตามที่กำหนดในประกาศดังกล่าว หรือได้รับหนังสือแจ้งให้ตอบแบบสำรวจ
จาก ธปท. โปรดดำเนินการตอบแบบสำรวจแต่ละชุดให้ครบถ้วน และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวตามช่องทางที่
ธปท. แจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ ให้จัดส่งข้อมูลเริ่มต้นตั้งแต่งวดสิ้นไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันประชา เชาวลิตวงศ์)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอานาไลติกส์
ผู้ว่าการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการแบบสำรวจ รูปแบบ ความถี่ กำหนดเวลาของการจัดส่งข้อมูล

ทีมข้อมูลภาคต่างประเทศ

สำนักจัดการข้อมูล ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอานาไลติกส์

โทรศัพท์ 0 2283 6852, 0 2283 6421

โทรสาร 0 2283 5308

รูปแบบ ความถี่ และกำหนดเวลาของการรายงานข้อมูล

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เผยแพร่แบบสำรวจ คู่มือการตอบแบบสำรวจ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทางเว็บไซต์ ธปท. www.bot.or.th เลือกหัวข้อ สถิติ > การรับส่งข้อมูลกับ ธปท. > ข้อมูลแบบสำรวจ >

แบบสำรวจ	ความถี่	ข้อมูลงวดแรกที่ต้อง รายงาน	กำหนดส่ง*
1. แบบสำรวจ 42 : ข้อมูลหนี้ ต่างประเทศของภาคเอกชนที่มีใช้ ธนาคาร	รายไตรมาส	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563	ภายใน 1 เดือนนับแต่ วันสิ้นไตรมาส
2. แบบสำรวจ 44 : ข้อมูลวิธีการ ชำระค่าสินค้าและยอดคงค้าง สินเชื่อการค้าต่างประเทศ	รายปี	ปี 2562	ภายใน 5 เดือนนับแต่ วันสิ้นปีปฏิทิน
3. แบบสำรวจ 46 : ข้อมูลฐานะ การลงทุนระหว่างประเทศ	รายไตรมาส	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563	ภายใน 45 วันนับแต่ วันสิ้นไตรมาส
4. แบบสำรวจ 45 (ส.บช.3/1) : แบบนำส่งงบการเงินที่เกี่ยวข้อง กับการลงทุนระหว่างประเทศ**	รายปี	ปี 2562	ภายใน 5 เดือนนับแต่ วันสิ้นปีปฏิทิน
5. แบบสำรวจค่าบริการสื่อสาร โทรคมนาคมระหว่างประเทศ	รายไตรมาส	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563	ภายใน 45 วันนับแต่ วันสิ้นไตรมาส
6. แบบสำรวจ 22 : การให้ บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มี ถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ	รายปี	ปี 2562	ภายใน 4 เดือนและ 15 วัน นับแต่วันสิ้นปี ปฏิทิน

*หากวันที่ครบกำหนดส่งตรงกับวันหยุดให้ส่งข้อมูลในวันทำการถัดไป

**ให้นำส่งตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน

ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตที่ [http://efiling.dbd.go.th/EfilingRemoteWeb/memberpages/](http://efiling.dbd.go.th/EfilingRemoteWeb/memberpages/login.xhtml)

[login.xhtml](http://efiling.dbd.go.th/EfilingRemoteWeb/memberpages/login.xhtml)